

## บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการบำนาญ กรณีศึกษา  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ : นางสาวสุพรรณษา รัตนานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์

หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่อนุมัติผลงาน : มิถุนายน 2551

จำนวนหน้า : 84 หน้า

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายของข้าราชการบำนาญในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงการออมและภาระหนี้สินของข้าราชการบำนาญในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินของข้าราชการบำนาญในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาจากข้าราชการบำนาญในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ตัวอย่าง ทำการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากร จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติในการวิเคราะห์เชิงอนุมาน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญประเภทครบกำหนดอายุราชการ 60 ปี ประกอบอาชีพสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือข้าราชการพลเรือน มีอายุระหว่าง 66 - 70 ปี สถานภาพสมรส มีจำนวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะจำนวน 1 - 2 คน ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในภาวะการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียณอายุราชการอยู่ในระดับมากในเรื่องเวลา และภาวะจิตใจ งานอดิเรกคืออ่านหนังสือ และได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือสังคมคือเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนสนิท ญาติพี่น้องด้วยกัน เป็นบางครั้ง

ด้านรายได้และการใช้จ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากเงินบำนาญเป็นจำนวน 15,001 - 20,000 บาท และมีรายได้อื่นๆเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท มีรายได้รวมลดลง 11 - 20% ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ มีค่าใช้จ่ายและ/หรือหนี้สินเฉลี่ย

ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันเพื่อความเป็นอยู่ของตนเอง

การออมและภาระหนี้สิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สิน มีเป้าหมายในการออมเงินและมีการออมเงินสำหรับตนเอง โดยเก็บไว้เป็นเงินสด ฝากธนาคารโดยการฝากออมทรัพย์ (ฝากเพื่อถอน) รองลงมาเป็นเงินฝากประจำ (3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน) และการทำกรมธรรม์ประกันชีวิต ซื้อสินทรัพย์อื่นโดยการถือครองในรูปของที่ดิน ที่สวน ที่นา นำไปลงทุนในธุรกิจการค้า โดยมีวิธีในการออมเงินแบบรายเดือนทุก ๆ เดือน

การวางแผนทางการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินประจำเดือน โดยได้รับประโยชน์จากการวางแผนการใช้จ่ายคือ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ เหตุผลที่ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเพราะไม่มีเวลาในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน กลุ่มตัวอย่างมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน เหตุผลที่ไม่มีการควบคุมการใช้ให้เป็นตามแผนเพราะมีรายการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำงบประมาณการจ่ายเงิน เพราะไม่สามารถประมาณการจ่ายเงินในอนาคตได้